

สพฐ.ประกาศขึ้นบัญชี ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 5 มิ.ย. 2557

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ โดยเรียงลำดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อยเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างในปัจจุบันและจำนวนตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการใน ๒ ปีงบประมาณตามประกาศรับสมัคร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งใหม่เมื่อใด ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งนี้

การบรรจุและแต่งตั้งและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชีตามผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาจากบัญชีกลุ่มประสบการณ์ก่อน แล้วจึงบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มทั่วไป สลับกลุ่มกันไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑

การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการ ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตำแหน่ง	สังกัด	กลุ่ม	ลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	สศศ.	ประสบการณ์	ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๕๓
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	สศศ.	ทั่วไป	ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๕๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1276.pdf>